

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 32.58 บาท แนวโน้มระยะสั้นแข็งค่า คาดกรอบ 32.50-32.65 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ ที่ระดับ 32.58 แข็งค่าขึ้นจากระดับ 32.66 บาทในช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มแข็งค่าระยะสั้น ตามเงินทุนไหลเข้าในภูมิภาคและผลบวกการเลือกตั้งในประเทศ คาดกรอบระหว่างวันที่ 32.50-32.65 บาท

* นายจิตติพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้าวันนี้ เปิดที่ระดับ 32.58 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยในคืนที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งยุโรป เนื่องจากธนาคารกลางตุรกีปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย "ขึ้น" มากกว่าที่คาด ไปที่ 24%

ส่งผลให้ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาค่าเงินอ่อนในตลาดเกิดใหม่ (EM) ลดลงอย่างมาก พร้อมกันนี้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็มีการ "ย้าย" สัญญาว่าจะลดปริมาณการซื้อสินทรัพย์ (QE) ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป และจะยุติมาตรการนี้ในปลายปี ขณะที่การขึ้นดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นอย่างช้าที่สุดใน "ฤดูร้อน" ปี 2019 เช่นเดียวกับทางฝั่งธนาคารกลางอังกฤษที่ยัง "คง" นโยบายการเงินและดอกเบี้ยที่ระดับ 0.75% ไม่มีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีกในระยะสั้น

เขากล่าวว่า ความเคลื่อนไหวด้านนโยบายการเงินดังกล่าว ส่งผลให้ตลาดกลับมาเปิดรับความเสี่ยง (risk-on) ดัชนี S&P 500 ของอเมริกาปรับตัวขึ้น 0.5% ขณะที่ Nasdaq ปรับตัวขึ้น 0.7%

นอกจากนี้ ในฝั่งเศรษฐกิจสหรัฐเองก็ยังมีแนวโน้มที่ดี ตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐ (Core CPI) ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 2.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานใหม่ในสหรัฐทรงตัวที่ระดับต่ำเพียง 2.04 แสนตำแหน่ง ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีเสถียรภาพในระดับสูง

เขากล่าวว่า สำหรับค่าเงินบาทและสกุลเงินเอเชียในวันนี้ เชื่อว่าจะได้รับแรงหนุนจากภาพรวมตลาดทุนที่เปิดรับความเสี่ยง ทำให้มีโอกาสที่เงินทุนจะไหลเข้ามาใน EM โดยเฉพาะไทยมีมากขึ้นเช่นกัน ฝั่งของหุ้นไทยดูจะมีแรงส่งเพิ่มเติมจากความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้งที่ชัดเจนขึ้น ในระยะสั้นเรายังมองทั้ง 2 เรื่องนี้เป็นบวกกับเงินบาท คาดกรอบค่าเงินวันนี้ 32.50-32.65 บาท" เขากล่าว

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.51 จากวานนี้ 94.81

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,007.13 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,720.14 ล้านบาท

* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 32.641 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้